
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกรายงานการประชมุ 

สภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร 

สมัยสามัญที ่1  ครั้งท่ี 2 ประจำป  2565 

วันที่  24  มกราคม  ๒๕๖5   

เวลา  09.30 น. 
 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร 

 

 

 

 

 



๑ 
 

  

    เริ่มประชุมเวลา   09.3๐   น. 

        เมื่อไดเวลา  ทานเลขานุการสภาฯ  เชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร  เขาหองประชุม   และ
ไดนับจำนวนผูเขารวมประชุมวาครบองคประชุมหรือไม   ปรากฏวามีผูเขารวมประชุมไดเขาประชุม  11  ทาน   ไมมา
ประชุม ไมมี โดยไดเชิญทานนายกองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชรเปนตัวแทนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น
ไดกลาวเปดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

     ระเบียบวาระที่  1    -  เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 (นายอุดร  มูลดับ)         -             (ไมมี) 
   (ประธานสภา ฯ)             
  
  
  ระเบียบวาระท่ี  2       - เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 

   นายอุดร  มูลดับ        -  ครับ  สำหรับในระเบียบวาระนี้  จะเปนการรับรองรายงานการประชุมภา ฯ ครั้งแรกเม่ือ 
     (ประธานสภา ฯ)         วนัที่ 30 ธันวาคม  2565  และในการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 1  ประจำป 2565                
                                  เมื่อวันที่  13  มกราคม 2565  นะครับ ก็ใหทานสมาชิก ฯ  ไดตรวจสอบดูรายงานการ 
                                  ประชุมทั้งสองครั้งนะครับวาขาดตกบกพรองตรงไหน จะไดแกไขใหถูกตองนะครับ(สักครู)   
                                  ครับ  มี  ทานสมาชิก ฯ  ทานไหนจะแกไขรายงานการประชุมไหมครับ 
 
 ระเบียบวาระที่  3     -    กระทูถาม   

                                   ( ไมมี ) 

   
 ระเบียบวาระที่  4       -  เรื่องที่คณะกรรมการสภาทองถิ่นต้ังข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 

                                    (ไมมี) 

   
ระเบียบวาระที่  5        -  เรื่องทีเ่สนอใหม 

 
 
ระเบียบวาระที่ 5.1      -  เรื่อง การพิจารณาเห็นชอบโครงการกอสรางระบบบังคับน้ำหวยสำราญ หมูที่ 7  
                                บานโนนสำราญ 

 

 

นายอุดร.../   



๒ 
 

  

    นายอุดร  มูลดับ        -  ครับ  สำหรับในเรื่องรายละเอียด  ผมก็ขอใหทางคณะผูบริหารไดชี้แจงใหทางสภา ฯ               
    (ประธานสภาฯ)            ไดรับทราบครับ  เชิญครับ  ทานนายก ฯ   

นายวีรศกัดิ์ พัฒนาอนุสรณ  - เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานสมาชิก ฯ  ทุกทานนะครับ    สำหรับโครงการนี้นะครับ   
    (นายกอบต.โคกเพชร)      ก็เปนโครงการที่ทางบานโนนสำราญไดเสนอเขามานะครับ  ก็ยังไมมีรายละเอียดที่ตอง        
                                    พิจารณา  เพราะวาเราจะเสนอโครงการตอไปยังหนวยงานที่มงีบประมาณ  เพื่อใหทาง 
                                    สภาฯ  ไดพิจารณาเนื่องจากทางกรมชลประทานแจงใหทางชุมชนไดนำเรื่องเขาสูสภา ฯ     
                                    เพ่ือพิจารณางบประมาณและดำเนินงานตอไปนะครับ  ก็ขอนำเรียนเพียงเทานี้กอนนะ                                                         
                                    ครับ   ขอบคุณครับ 

   นายอุดร  มูลดับ          -  ครับ  ทานนายกฯ ก็ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงลักษณะการเสนอตอสภาฯ เพื่อเห็นชอบ     
   (ประธานสภาฯ)              และเสนอโครงการไปยังหนวยงานที่เก่ียวของตอไปแลวนะครับ ไมทราบวาทานสมาชิกฯ    
                                    มีขอสงสัยตองการซักถาม เก่ียวกับโครงการนี้ไหมครับ (สักครู) ถาไมมจีะขอมติที่ประชุม              
                                    เลยนะครับ   

 นายอุดร  มูลดับ            -  ทานสมาชิก ฯ ทานใด  เห็นชอบการดำเนินงานโครงการกอสรางบล็อกคอนเวิรทลำน้ำ
(ประธานสภาฯ)                 หวยสำราญ หมูที่ 7 บานโนนสำราญ กรุณายกมือขึ้นครับ 

    มติท่ีประชุม               -  มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ  10  เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี   
                                    (ประธานสภา ฯ  งดออกเสียง) 

   นายอุดร  มูลดับ          -  ครับ  มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท เขาสูระเบียบวาระการประชุมตอไปเลยนะครับ 
  (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระที่ 5.2.       -   เรื่อง การพิจารณาเห็นชอบใหดำเนินโครงการกอสรางระบบบังคับน้ำพรอมขุดลอก       
                                   หวยสำราญ หมูที่ 4  บานภูมิศาลา     

    นายอุดร  มูลดับ           -  ครับ    ในสวนของรายละเอียดผมก็ขอใหทานคณะผูบริหารชี้แจงอีกครั้งหนึ่งครับ 
    (ประธานสภาฯ) 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  -   เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานสมาชิก ฯ  ทุกทานนะครับ     สำหรับโครงการในนี้นะ 
(รองนายกอบต.โคกเพชร)       ครับ  ก็เกิดจากปญหาที่เกิดข้ึนมาหลายปแลวภัยแลง  แลวก็น้ำทวมซ้ำซาก ก็เปนเรื่อง 
                                      ที่อยูในแผนพัฒนาของจังหวัดศรีสะเกษ มานานแลว  ในการที่จะขุดลอกแกมลิงในเขต   
                                      หวยสำราญ  ที่จะไมใหน้ำไปกอผลกระทบตออำเภอเมือง ฯ  แถวสะพานขาว   ก็คือมี 
                                      การที่จะแกไขกันอยูตลอดเวลา แตวามันมีอีกเรื่องหนึ่งที่กอใหเกิดผลกระทบตอเราเม่ือ   
                                      มีโครงการประตูระบายน้ำบานตาสุดไดดำเนินการกอสรางแลวเสร็จคือระบบระบายน้ำ 
                                      ของเขามันก็เปนระบบระบายน้ำที่ทานสมัย และมีขนาดใหญ ซึ่งถาประตูระบายน้ำเขา 
                                      เปดมาแคบานเดียว ทางพ้ืนเราก็อาจจะไดรับผลกระทบมากเลยมีความจำเปนที่จะตอง   
                                      ดำเนินการกอสรางระบบบังคบัน้ำพรอมกับขุดลอกหวยสำราญ  หมูท่ี 4 บานภูมศิาลา   
                                      สำหรับในการดำเนินการกอสรางโครงการนี้   ไดมีการประชาคมมาภายในหมูบานแลว   
                                      แตเนื่องมาจากทางกรมชลประทานไดประสานมายังผูนำในทองที่ เพ่ือที่จะขอเสนอให   
 

ทางสภาฯ.../ 



๓ 
 

  

                                     ทางสภาฯไดพิจารณาเห็นชอบโครงการนี้เพื่อดำเนินการในสวนที่เก่ียวของ ทานสมาชิก    
                                     ทานใดมีขอสงสัยก็สอบถามผมไดเลยนะครบั   เบื้องตนผมก็ขอนำเรียนเพียงเทานี้กอน      

                                     ขอบคุณครับ 

     นายอุดร  มูลดับ           -  ครับ    มีทานสมาชิกฯ  ทานใดมีขอสงสัยเพ่ิมเติมอีกไหมครบั  (สักครู)  ไมมีนะครับ 
    (ประธานสภาฯ)               ถาไมมผีมก็จะขอมติในที่ประชุมเลย  นะครับ                                  

   นายอุดร  มูลดับ           -   ทานสมาชิกฯ ทานใด เห็นชอบใหดำเนินโครงการกอสรางระบบบังคับน้ำพรอมขุดลอก  
   (ประธานสภาฯ)                หวยสำราญ หมูที่ 4  บานภูมิศาลา  กรุณายกมือขึ้นครับ 

      มติที่ประชุม             -   มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ  10  เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี   
                                       (ประธานสภา ฯ  งดออกเสียง) 

  นายอุดร  มูลดับ             -  ครับ   มติท่ีประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท เขาสูระเบียบวาระการประชุมตอไปเลยครับ 
  (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระที่ 5.3           -  การพิจารณาเห็นชอบโครงการขุดลอกหนองกุดเพิก หมูที่ 6 บานเสลา 
 
   นายอุดร  มูลดับ             -   ครับ  ขอเชิญทานนายก ฯ  ครับ 
   (ประธานสภาฯ) 

นายวีรศกัดิ์ พัฒนาอนุสรณ - เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานสมาชิก ฯ  ทุกทานนะครับ   สำหรับในโครงการนี้ขอมูล  
(นายกอบต.โคกเพชร)         ตางๆ ก็อยูที่กรมชลประทานแลว  ทางหนวยงานเขาเองก็อยากที่จะใหเรานำเสนอสูสภา 
                                   พิจารณาเห็นชอบเพ่ือที่จะไดดำเนินการจัดตั้งงบประมาณตามขั้นตอนตอไป   เบ้ืองตนก็    
                                   มีเพียงเทานี้ครับ  ขอบคุณครับทานประธาน 

  นายอุดร  มูลดับ       -     ครับ  ขอเชิญทานวิไล  จันทสุข   
  (ประธานสภาฯ) 

นายวิไล  จันทสุข         -    เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานสมาชิก ฯ  ทุกทานนะครับ  โครงการขุดลอกหนองกุดเพิก  
(สมาชิกหมูที่ 6)                หมูที ่6 บานเสลา  หนองกุดเพิกซึ่งเปนแหลงน้ำขนาดใหญก็เปนปญหาสะสมมานานแลว   
                                   เคยมีการออกสำรวจแลวผมก็ไมทราบวาหนวยงานไหน ซึ่งถามีการดำเนินงานโครงการนี้   
                                   เกิดขึ้นก็จะมี 3 ตำบล ที่ไดรับประโยชนโดยเฉพาะทางการเกษตร ผมขอนำเรียนไวเทานี้ 

   นายอุดร  มูลดับ       -    ครับ มีทานใดที่จะสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ (สักครู)ถาไมมี ผมจะขอมติท่ีประชุม 
   (ประธานสภาฯ)             เลยนะครับ   

   นายอุดร  มูลดับ      -     ทานสมาชิกฯ ทานใด เห็นชอบใหดำเนินโครงการขุดลอกหนองกุดเพิก หมูที่ 6 บานเสลา                                        
   (ประธานสภาฯ)             กรุณายกมือข้ึนครับ 

 

มติท่ีประชุม../ 

 



๔ 
 

  

     มติที่ประชุม         -     มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ  10  เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี   
                                   (ประธานสภา ฯ  งดออกเสียง) 

    นายอุดร  มูลดับ      -    ครับ   กอนที่จะประชุมในระเบียบวาระตอไป  ขอพักการประชุม 10 นาที นะครับ        
    (ประธานสภาฯ)           (พักการประชุม 10  นาที) 

   นายอุดร  มูลดับ       -    ครับ    กลับเขามาสูระเบียบวาระการประชุมตอไปเลยนะครับ 
    (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระที่ 5.4     -    การพิจารณาการอนุมัติการโอนงบประมาณ 
                                 5.4.1   การโอนตั้งจายเปนรายการใหม  งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน หมวดคา     
                                 ครุภัณฑ  ประเภท ครุภัณฑสำนักงาน   

     นายอุดร  มูลดับ      -   ครับ  สำหรับในระเบียบวาระนี้  ผมก็ขอใหทางคุณสมชาย  ไดชี้แจงรายละเอียดใหทาน   
     (ประธานสภาฯ)           สมาชิก ฯ  ทราบ  เพ่ิมเติมนะครับ   
 
  นายสมชาย  จันครา     -   เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานสมาชิก ฯ  ทุกทานนะครับ    สำหรับในเรื่องของการโอน   
   (หัวหนาสำนักปลัด)         งบประมาณ  ผมจะขออนุญาตชี้แจงเก่ียวกับระเบียบการโอนงบประมาณคราว ๆ  ใหกับ 
                                   ทานสมาชิก ฯ ไดเขาใจนิดนึงนะครับ  สำหรับหลักในเรื่องของการโอนงบประมาณ   ใน  
                                   สวนของหนวยงานเราเองก็จะมีงบประมาณประจำป  คือ ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย   
                                   ประจำป  ซึ่งในปนี้เปนป 2565  ก็จะมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564  -  30  
                                   กันยายน 2565   ซึ่งทางหนวยงานของเราเองก็จะใชงบประมาณตามขอบัญญัติ  ทีนี้ใน  
                                   สวนของรายจายเราจัดตั้งตามแผนงาน  ผูบริหารจะมีอำนาจใชงบประมาณประจำป   ซึ่ง   
                                   หลัก ๆ ในการบริหารงานก็จะแบงเปน  1  สำนัก 3 กอง ในอบต. โคกเพชรของเรา ก็คือ  
                                   สำนักปลัด  กองคลัง  กองชาง  และกองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม หลักการจัดตั้ง  
                                   งบประมาณระบบใหมนี้จะจัดตั้งตามแผนงานนะครับเราจะดูงานตามอำนาจหนาที่แตละ 
                                   กองดูแลซึ่งก็จะมีอยูหลายแผนงานก็ใหทานคอยๆ ทำความเขาใจซึ่งในการใชงบประมาณ 
                                   ของป 2565 ที่เราจะขอโอน ก็จะมีในสวนของลักษณะการโอนเพ่ิม  โอนลด โอนตั้งจาย   
                                   เปนรายการใหม การเปลี่ยนแปลงชี้แจงงบประมาณ  การโอนงบประมาณก็จะมีทั้งที่เปน   
                                   อำนาจของนายก ฯ  ซึ่งจะเปนการโอนในลักษณะของรายจายประจำ  ของทางสภา ฯ  ก็   
                                   จะเปนในสวนของการโอนงบประมาณในสวนของงบลงทุนก็จะมีอยู  2 หมวดหลักๆ  คือ     
                                   คาคุรุภัณฑ เชน โตะ ตู เกาอ้ีที่เราใชในหองสภาฯ  กับหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  เชน    
                                   ถนนตาง ๆ ประปา งานกอสราง งานซอมแซมปรับปรุงตาง ๆ  ทานนายก ฯ  ไมมีอำนาจ  
                                   ในสวนนี้ตองเสนอตอสภาฯ เพ่ือพิจารณานะครับนี่คอืรูปแบบการโอนงบประมาณสำหรับ    
                                   ที่เราเสนอเขามาในสภาฯ วันนี้ก็จะเปนการโอนตั้งจายเปนรายการใหมทั้งหมดเลย  ผมก็   
                                   จะขอเสนอไปแตละรายการเลยนะครับ ลำดับแรกจะเปนการโอนตั้งจายเปนรายการใหม   
                                   งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดคาคุรุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงานรายการที่ 1      
                                   โตะผูบริหาร จำนวน 3 ชุดๆ ละ 9,900 บาท  เปนเงิน  2๙,700 บาท เหตุที่เราโอนตั้ง 
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                                  จายเปนรายการใหม    ก็สืบเนื่องมาจากผูบริหารชุดใหมไดเขามารับตำแหนงก็ยังขาดโตะ   
                                  สำหรับการปฏิบัติงานจำเปนตองจัดซื้อ ก็จะมี 2 ขนาด คือ ขนาด 1400 x 700x 760  
                                  มิลลิเมตร และขนาด  400x100x650  มิลลิเมตร รวมกันเปน 3 ชุด ครับ ซึ่งเงินตรงนี้ 
                                  ก็จะโอนมาจากแผนงานทั่วไปงบบุคลากรประเภทรายจายคือมีเงินเหลือจายจากเงินเดือน      
                                  ของประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ  แลวก็ทานสมาชิก ฯ นะครับ ที่เหลือเพราะวาจาก  
                                  เดิมเราตั้งเงินเดือนของสมาชิก ฯ ไว 22 ทาน  ซึ่งปจจุบันจำนวนของสมาชิก ฯ  ไดลดลง  
                                  เหลือ 11 ทาน  เงินก็เลยเหลือมาโอนในสวนนี้ รายการที่ 2 เกาอ้ีผูบริหาร จำนวน 1 ตัว     
                                  ตัวๆ ละ  9,500 บาท ซึ่งเหตุผลก็เนื่องมาจากมีความจำเปนในการจัดซื้อสำหรับผูบริหาร 
                                  ชุดใหม  โอนลดมาจากแผนงานทั่วไป   งบบุคลากร  ประเภทรายจายก็คือมีเงินเหลือจาย   
                                  จากเงินเดือนของประธานสภา ฯ  รองประธานสภา ฯ   แลวก็ทานสมาชิกฯ   เหมือนเดิม    
                                  นะครับ  โอนลดมา 9,500 บาท  ตอไปเปนรายการที่  3 เปนของสำนักปลัดนะครับเปน   
                                  การจัดซื้อโตะพับอเนกประสงค  จำนวนเงินที่โอน  39,000 บาท เนื่องดวยสำนักปลัดมี   
                                  ความจำเปนจะตองจัดซื้อโตะเพื่อใชในการบริการประชาชน เพราะไมเพียงพอ  โดยจะขอ   
                                  ซื้อเพ่ิม  20 ตัว  ตัวละ 1,950 บาท ขนาดกวาง 60 เซนติเมตร ยาว  180  เซนติเมตร     
                                  สูง  75  เซนติเมตร ก็โอนลดมาจากแผนงานเดิมนะครับ หมวดเงนิเดือน  (ฝายการเมือง)     
                                  ประเภทคาตอบแทนประธานสภา ฯ  รองประธานสภาฯ สมาชิกฯ รายการที่  4 ก็จะเปน   
                                  การจัดซื้อตูอเนกประสงค  เพ่ือใชในการจัดเก็บแฟมประวัติพนักงานสวนตำบล  ใชในงาน   
                                  เจาหนาที่นะครับ เปนแบบอเนกประสงค  1  บาน 6 ลิ้นชัก ขนาด 880 x 400 x 877   
                                  มิลลิเมตร จำนวน  1  หลัง ตวัละ 4,000 บาท  โอนลดจากหมวดคาตอบแทนฝายสภาฯ    
                                  เหมือนเดิมนะครับ จำนวน  4,000 บาท ก็ขอก็นำเรียนใหทางสภาฯไดพิจารณาเห็นชอบ  
                                  ตอไปขอบคุณครับ  

นายอุดร  มูลดับ          -  ครับ   ขอบคุณทางหัวหนาสมชายนะครับ ที่ไดชี้แจงรายละเอียดใหทานสมาชิก ฯ ทราบ 
(ประธานสภาฯ)              มทีานสมาชิกฯ มีขอสงสัยไหมครบั (สักครู) ไมมี ผมจะขอมติในที่ประชุมเลยนะครับ  

นายอุดร  มูลดับ          -  ทานสมาชิก ฯ ทานใด เห็นชอบในการโอนงบประมาณตั้งจายเปนรายการใหมในการจัดซื้อ
(ประธานสภาฯ)              โตะผูบริหาร จำนวน 3  ชุด จำนวนเงิน  29,700 บาท โดยโอนลดมาจากแผนงานทั่วไป     
                                 งบบุคลากรประเภทคาตอบแทนประธานสภา  รองประธานสภาฯ แลวก็ทานสมาชิกสภาฯ     
                                 จำนวนเงิน  29,700  บาท  กรุณายกมือขึ้นครับ 

    มติที่ประชุม           - มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ  10  เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี   
                                (ประธานสภา ฯ  งดออกเสียง) 

  นายอุดร  มูลดับ        - รายการที่ 2 นะครับ  - ทานสมาชิก ฯ  ทานใด  เห็นชอบในการโอนงบประมาณตั้งจายเปน    
  (ประธานสภาฯ)           รายการใหม  ในการจัดซื้อเกาอี้ผูบริหาร  จำนวน  1  ตัว  จำนวนเงนิ  9,500 บาท   โดย   
                                โอนลดมาจากแผนงานทั่วไปงบบุคลากรประเภทคาตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา 
                                แลวก็ทานสมาชิกสภาฯ  จำนวนเงิน  39,000  บาท  กรุณายกมือข้ึนครับ 
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   มติที่ประชุม           -   มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ  10  เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี   
                                 (ประธานสภา ฯ  งดออกเสียง) 

นายอุดร  มูลดับ          -  รายการที่ 3  ตอไปเลยนะครับ ทานสมาชิก ฯ  ทานใด  เห็นชอบในการโอนงบประมาณตั้ง
(ประธานสภาฯ)              จายเปนรายการใหม   ในการจัดซื้อโตะพับอเนกประสงค  จำนวน  20 ตัว เปนจำนวนเงิน   
                                 39,000 บาท โอนลดมาจากแผนงานทั่วไป งบบุคลากรประเภทคาตอบแทนประธานสภา     
                                 รองประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ จำนวนเงิน  40,000  บาท กรุณายกมือขึ้นครับ 

  มติที่ประชุม            -   มติท่ีประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ  10  เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี   
                                 (ประธานสภา ฯ  งดออกเสียง) 

 นายอุดร  มูลดับ           - รายการที่ 4  ตอนะครับ  ทานสมาชิก ฯ  ทานใด  เห็นชอบในการโอนงบประมาณตั้งจาย    
 (ประธานสภาฯ)              เปนรายการใหม ในการจัดซื้อตูอเนกประสงค จำนวน  1 บาน 6  ลิ้นชัก จำนวน  1 หลัง           
                                 จำนวนเงิน 4,000 บาท  โอนลดมาจากแผนงานทั่วไป งบบุคลากร  ประเภทคาตอบแทน  
                                 คาตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา  แลวก็ทานสมาชิกสภา  จำนวน 4,000 บาท  
                                 กรุณายกมือขึ้นครับ 

  มติที่ประชุม              -  มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ  10  เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี   
                                  (ประธานสภา ฯ  งดออกเสียง) 

   นายอุดร  มูลดับ        -  ครับ  เขาสูระเบียบวาระตอไปนะครับ 
  (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระที่ 5.4.2  -  การโอนตั้งจายเปนรายการใหม  งานกอสราง  งบลงทุน   

   นายอุดร  มูลดับ        -  ครับ   เชิญทานหัวหนาสมชายไดชี้แจงเพ่ิมเติมใหทานสมาชิก ฯ  รับทราบรายละเอียดอีก 
  (ประธานสภาฯ)            ครั้งหนึ่งนะครับ 

นายสมชาย  จันครา      -  เรียนทานประธานสภา ฯ ทานสมาชิก ฯ คณะผูบริหารทุกทานนะครับ  ในระเบียบวาระนี้   
(หัวหนาสำนักปลัด)          ก็จะเปนแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธานะครับ  แผนงานกอสรางเปนความรับผิดชอบ 
                                 ของกองชางนะครับ ซึ่งจะมีอยู 2 หมวด หลัก ๆ ในงบลงทุน หมวดแรกคาครุภัณฑนะครับ   
                                 รายการแรกจะเปนประเภทครุภัณฑกอสรางรายการแบบหลอคอนกรีตทรงเหลี่ยม จำนวน  
                                 3  ชุด  นะครับ ราคารวม 7,500 บาท  ขนาดจะอยูที่  15x15x15  เซนติเมตร  เราก็มี 
                                 ความจำเปนจะตองใชในการกอสรางขอกองชาง  ที่ผานมาก็จะใชวิธียืมจากที่อ่ืนก็เลยเสนอ   
                                 มาใหทางสภา ฯ พิจารณา โอนลดมาจากแผนงานทั่วไป งบบุคลากร  ประเภทคาตอบแทน   
                                 ประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ  แลวก็ทานสมาชิกสภาฯ  เหมือนเดิม  อันนี้จะเปนการ   
                                 โอนขามหมวดขามแผนงานเลยนะครับ จากกองชางมายังสำนักปลัด รายการที่ 2 ก็จะเปน   
                                 การโอนตั้งจายเปนรายการใหมเหมือนกันหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสรางประเภทคากอสราง 
                                 สาธารณูปการ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเสลา หมูที่ 6 สายบานเสลา     
                                 ไปบานบก  จำนวนเงิน  378,000 บาท  อันนี้ก็เรียนเบื้องตนกอนสืบเนื่องจากขอบัญญัติ   
                                 งบประมาณที่สภา ฯ ชุดเกาอนุมัติไว โครงการที่จัดทำ  คือ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต 
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                                 เสริมเหล็กบานเสลา หมูที่ 6 สายเสลาไปบานบก (จากกม. ที่ 0+510 ถึงกม. ที่ 0+575)   
                                 จำนวน  499,200 บาท ก็จำเปนตองยกเลิกโครงการนั้นไปเลย เพราะในลักษณะของการ 
                                 ทำงบประมาณนั้น  คือเราจะใชการตัดทอนลดเลย แลวก็เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
                                 ใหม ในสวนประมาณราคาก็จะอยูในเอกสารที่ไดจัดสงไปใหทานแลวนะครับ ก็คือโครงการ    
                                 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 5 เมตร  ยาว 128 เมตร หนา 0.15  เมตร  
                                 พื้นที่ก็ไมนอยกวา 640  ตารางเมตร  ในสวนตรงนี้ ก็เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.    
                                 2561 - 2565) เราโอนลดมาจากโครงการกอสรางงบลงทุนหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง    
                                 ประเภทคากอสรางสาธารณปูการ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานเสลา  หมู   
                                 ที่ 6 สายเสลาไปบานบก(จากกม. ที่ 0+510 ถึงกม.ที่ 0+675) จำนวน 378,000 บาท   
                                 บาท ก็ตัดมางบประมาณก็จะคงเหลือโครงการเดิม 121,200 บาท ในสวนการพิจารณาก็ 
                                 จะมีในสวนของการโอนตั้งใหมแลวก็โอนลดในโครงการดวยนะครับ  รายการที่ 3 ก็จะเปน 
                                 การตั้งโครงการใหม ก็คือโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานเสลา หมูที่ 6 ซอย   
                                 ทางเขาศาลาประชาคมตั้งจายไวจำนวน 239,000 บาท เนือ่งมาจากทางชุมชนเดือดรอน 
                                 ในชวงหนาฝนทางผูบริหารเลยเสนอโครงการนี้เขามา ก็จะนำเงินที่เหลือจากโครงการที่เรา   
                                 โอนจากโครงการที่แลวจำนวน 121,200 บาท ซึ่งลักษณะการทำโครงการเราก็ตองมาดูที่   
                                 แผนพัฒนาทองถ่ินดวยนะครับ  ซึ่งในแผนตรงนี้เราก็มีอยูแลวนะครับ รายละเอียดของการ   
                                 ประมาณการก็จะอยูในเอกสารที่เราแจกใหทานสมาชิก ฯ  ไปแลวนะครับ  แตเนื่องมาจาก         
                                 งบประมาณโครงการนี้ จำนวนเงนิ  239,000 บาท เงินที่โอนมาจากโครงการที่แลวยังไม 
                                 เพียงพอนะครับ เราก็เลยโอนลดมาจากงานบริหารงานทั่วไป  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน     
                                 (ฝายการเมือง) ประเภทคาตอบแทนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาทองถ่ิน    
                                 จำนวน 117,800 บาท  ซึ่งรวมกันก็จะไดยอดเงินตามโครงการที่เราเสนอโครงการเขามา  
                                 จำนวน  239,000  บาท  นะครับ  ใหทานไปดูตามเอกสารที่หนาที่ 10 นะครับ  ก็ขอให   
                                 ทางสภาฯ พิจารณาในเรื่องการโอนตั้งจายใหมแลวก็เรื่องการโอนลดดวยนะครับ  ขอบคุณ     
                                 ครับ  ทานประธานสภาฯ  

นายอุดร  มูลดับ          -  ครับ   มีทานสมาชิก ฯ  ทานใด   มีขอสงสัยเพ่ิมเติมตรงไหนไหมครับ  ถาไมมีผมจะขอมติ
(ประธานสภาฯ)              ในที่ประชุมเลยนะครับ  (สักครู)  ไมมีนะครับ  ผมจะขอมติในที่ประชุมเลยนะครับ 

นายอุดร  มูลดับ          -  ทานสมาชิก ฯ  ทานใด    เห็นชอบในการโอนลดงบประมาณจากแผนงานบริหารงานทั่วไป  
(ประธานสภาฯ)              งบบุคลากร ประเภทเงินคาตอบแทนประธานสภา ฯ/รองประธานสภา/สมาชิกสภาทองถิ่น   
                                 จำนวน 1,972,800 บาท โดยขอโอนลดครั้งนี้จำนวน  7,500 บาท กรุณายกมือข้ึนครับ 

   มติที่ประชุม          -    มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ  10  เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี   
                                 (ประธานสภา ฯ  งดออกเสียง) 

นายอุดร  มูลดับ         -  ทานสมาชิก ฯ  ทานใด  เห็นชอบในการโอนตั้งจายเปนรายการใหม งานกอสราง งบลงทุน  
(ประธานสภาฯ)             ประเภทครุภัณฑกอสราง รายการแบบหลอคอนกรีตทรงเหลี่ยม  จำนวน 3 ชุด ราคาชุดละ      
                                2,500 บาท  เปนเงิน 7,500  บาท กรุณายกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม.../ 
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มติท่ีประชุม            -   มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ  10  เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมม ี  
                               (ประธานสภา ฯ  งดออกเสียง) 

นายอุดร  มูลดับ        -  รายการตอไปเลยนะครับ   ทานสมาชิก ฯ  ทานใด  เห็นชอบในการโอนลดจากหมวดคาที่ดิน
(ประธานสภาฯ)            และสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
                               บานเสลา (จากกม. ที่ 0+510 ถึงกม.ที่ 0+675) จำนวน 378,000 บาท กรุณายกมือข้ึน 
                               ครบั 

มติท่ีประชุม            -   มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ  10  เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมม ี  
                               (ประธานสภา ฯ  งดออกเสียง) 

นายอุดร  มูลดับ       -   ตอไปเลยนะครับ ทานสมาชิกฯ ทานใด เห็นชอบในการโอนเงินคงเหลือจากโครงการกอสราง
(ประธานสภาฯ)            ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานเสลา หมูที่ 6 สายเสลาไปบานบก (จากกม. ที่ 0+510 ถึง กม.    
                               ที่ 0+675) จำนวน 121,200 บาท ตั้งจายเปนรายการใหมโครงการกอสรางถนนคอนกรีต   
                               เสรมิเหล็กบานเสลา หมูที่ 6 ซอยทางเขาศาลาประชาคม ตั้งจายไวจำนวน 239,000 บาท    
                               กรณุายกมือขึ้นครับ 

   มติที่ประชุม        -    มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ  10  เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี   
                               (ประธานสภา ฯ  งดออกเสียง) 

นายอุดร  มูลดับ       -   รายการตอไปเลยนะครับ   ทานสมาชิก ฯ  ทานใด   เห็นชอบในการโอนลดงบประมาณจาก  
(ประธานสภาฯ)            แผนงานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร ประเภทเงินคาตอบแทนประธานสภา รอง
ประธานสภา    
                               สมาชิกสภาทองถิ่น  โดยขอโอนลดครั้งนี้จำนวน  117,800  บาท กรุณายกมือขึ้นครับ                                  

  มติที่ประชุม         -    มตทิี่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ  10  เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี   
                               (ประธานสภา ฯ  งดออกเสียง) 

นายอุดร  มูลดับ      -    รายการตอไปครับทานสมาชิก ฯ  ทานใดเห็นชอบในการโอนเพ่ิมโดยตั้งจายเปนรายการใหม
(ประธานสภาฯ)            จำนวนเงิน  117,800  บาท      เพ่ือดำเนินการโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
                               บานเสลา หมูท่ี 6 ซอยทางเขาศาลาประชาคม ตั้งจายไวจำนวน  239,000  บาท  กรุณา 
                               ยกมือขึ้นครับ 

มติท่ีประชุม           -     มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ  10  เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี   
                               (ประธานสภา ฯ  งดออกเสียง) 

นายอุดร  มูลดับ       -    เขาสูระเบียบวาระตอไปนะครับ 
(ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระที่  ๖     -   เรื่องอื่น  ๆ   

 นายอุดร  มูลดับ       -   ครับ ทานสมาชิกฯ ทานใดที่มีเรื่องอะไรที่จะนำเสนอสภาฯ แสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม     
(ประธานสภา ฯ )           ตอที่ประชุมสภา ฯ  ก็ขอเรียนเชิญนะครับ  เชิญครบั  คุณเสนหครับ 

นางเสนห.../ 



๙ 
 

  

   

  นางเสนห  ภูมี            -  เรียนทานประธานสภา ฯ ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิก ฯ ทุกทานนะคะ   ดิฉันอยากจะ 
(สมาชิกหมูที่ 11)             ขอนำเสนอโครงการในหมูบานคะ  โครงการแรกคือคอนกรีตในหมูบานซึ่งตอนนี้คอนกรีต  
                                  ในหมูบานยังไมเต็มพื้นที่ยังมีชองวางที่ยังไมเสริมคอนกรีต ก็คือเสนไปหมูบานโนนสำราญ   
                                  พรอมกับไฟฟาที่ตองขอเพราะวาคนในหมูบานจะยายออกไปอยูดานนอก แตก็มีปญหาใน 
                                  เรื่องการใชไฟฟายังไมเพียงพอเรื่องที่สองก็คือการซอมแซมถนนตัดขาดทางไปที่นาคะ อัน 
                                  เนื่องมาจากอุทกภัยซึ่งจากสภาพถนนในตอนนี้มันเปนทรายรถจักรยานยนตก็ผานไปไมได     
                                  ขอใหทานพิจารณาดวยคะ 

      นายอุดร  มูลดับ      -  ครับ  เชิญทานนายก ฯ ครับ   
     (ประธานสภา ฯ )              

นายวีรศกัดิ์ พัฒนาอนุสรณ - เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานสมาชิกสภา ฯ  ทุกทานนะครับ  ตามที่ทานสมาชิก ฯ ได 
   (นายกอบต.โคกเพชร)      เสนอเขามานะครับ จริงๆ มันก็อยูในแผน อบต.เอง ไดเสนองบอุดหนุนเฉพาะกิจก็อาจจะ                                       
                                   ตองรอทุกอยางมนัตองปฏิบัติตามแผนนะครบั   ตองไปศึกษาดูแผนตามลำดับมีอะไรบาง     
                                   เพราะการที่อบต. จะดำเนินการแตละเสนตองอยูในแผนนะครับ  แตวาถนนเสนสุขเกษม   
                                   ไปโนนสำราญเอง  ก็อยูในแผนนะครับ  แตเนื่องจากระยะทางมันคอนขางไกล  อบต.เอง   
                                   ก็ไมมีงบประมาณที่จะดำเนินการได มันเปนโครงการที่เกินศักยภาพ    ก็เลยเสนอไปที่งบ  
                                   เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สวนถนนที่ตัดขาดนะครับไดลงนามทำสัญญาไปแลวนะครับแตตอง   
                                   รอดูทางผูรับจางนะครับวาจะไปดำเนินการไดตอนไหน ผมจะเรงใหนะครับ ขอบคุณครับ 

   นายอุดร  มูลดับ         -  ครับ  เชิญทานปลัด ฯ ครับ   
  (ประธานสภา ฯ )              

นายณัฐธีร  เปยมธราพัฒน- เรียนทานประธานสภา ฯ  คณะผูบริหาร ทานสมาชิก ฯ  พี่นองขาราชการทุกทานนะครับ      
 (ปลัดอบต.โคกเพชร)        ตามที่ทานสมาชิก ฯ  หมูที่ 11 ไดเสนอโครงการเขามานะครับ   ผมก็เรียนทานอยางนี้นะ   
                                  ครับวากรณนีี้เราตองดูตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  ที่ทานนายก ฯ  แจงไวนะครับ เพราะบาน 
                                  สุขเกษมผมไมแนใจวาเปนถนนหรือเปนรางระบายน้ำ  เพราะสมาชิกสภา ฯ  ชุดเดิมนาจะ   
                                  ขอตัวทอระบายน้ำไวหรือเปลา    เดี๋ยวดูใหอีกทีนึงกระบวนการข้ันตอนเสนอโครงการมัน 
                                  ตองดำเนินการไปตามแผนพัฒนานะครับ  ที่หมูบานกำหนดมาวาจะเอาโครงการไหนกอน     
                                  ถาหมูบานประชาคมมาลำดับแรก  ก็ตองดำเนินการตามนั้น  เพราะวาทางฝายบริหารทาง  
                                  เจาหนาที่จะตองดำเนินการตามระเบียบของแผนพัฒนาทองถิ่น  มันมีข้ันตอนของมนั เรา  
                                  ไมสามารถไปสั่งการไดเลยวาเราจะดำเนินการตรงไหนไดกอนเลย  ก็ขอทำความเขาใจกับ  
                                  ทานสมาชิกไวตามนี้นะครับอยางถาเราอยากไดถนนก็ตองหารือกับทางหมูบานกอนวาเรา  
                                  ตองการถนนในหมูบานก็ขอใหทานไดหารือกับทางหมูบานดูกอนนะครับสวนอื่น ๆ  อยาง    
                                  โครงการที่เกินศักยภาพที่ทานนายกฯ พูดไปกอนหนานี้   เราก็พยายามไปของบประมาณ   
                                  ภายนอกให  เพราะงบประมาณเราเองเหลือนอยมาก คอนขางมันจำกัดหรือเราเองอาจจะ   
                                  ใชเงินเหลือจายหรือเงินสะสมมาใชแตละปไป อันนี้ก็เรียนทานสมาชิกฯ  วาวิธีการมันเปน  
 

แบบนี้.../ 
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                                   แบบนี้  ยังไงก็คอยมาคุยกันอีกครั้งวาจะทำอยางไรเพ่ือใหเกิดโครงการขึ้นมาขอบคุณครับ 

   นายอุดร  มูลดับ        -   ครับ   ทานอื่นมีไหมครับ    เชิญครับคุณวารุณี     
  (ประธานสภา ฯ )              

 นางสาววาฤดี  สัมนา     -   เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานคณะผูบริหาร   ทานสมาชิก ฯ ทุกทาน นะคะ ดิฉันอยาก       
  (สมาชิกหมูที่ 7)              จะสอบถามเก่ียวกับน้ำประปาในหมูบาน มีปญหาคือระดับความแรงของน้ำเบามากใชไม   
                                   คอยไดเลย พอจะมีวิธีแกไขไหมคะ อีกอยางที่อยากจะถามก็คอื กรณีทีน่้ำประปาไมไหล    
                                   เราสามารถโทรแจงใครไดคะ  ขอบคุณคะ 

     นายอุดร  มูลดับ        -  ครับ   เชิญทานนายก ฯ ครับ  
    (ประธานสภา ฯ )              

นายวีรศกัดิ์  พัฒนาอนุสรณ - เรียนทานประธานสภา ฯ ทานสมาชิกฯ ทุกทานนะครับ   สำหรับเรื่องน้ำประปานะครับ 
  (นายกอบต.โคกเพชร)        ครับ ก็ถือวาเปนเรื่องเรงดวนตอนนี้ก็แกไขของบานโคกเพชรอยูนะครับปญหาก็มีอยูมาก       
                                    พอสมควร  เดี๋ยวจะคุยกับทางสำนักงานกอนนะครับ  เพราะเราจะทำระบบใหม    ก็จะ   
                                    ไลแกไขปญหากันไป โดยเฉพาะทางบานโนนสำราญ น้ำเค็ม ก็ไดคุยกันเบื้องตนวาพอจะ   
                                    มีพื้นที่ดำเนินการเจาะใหมไหม  ถายังไงก็เรียนทานสมาชิกฯ  ปรึกษาหารือกับผูนำพ้ืนที่       
                                    นะครับวาจะดำเนินการเจาะไดตรงไหนที่ไมมีปญหา สวนกรณนีำ้ประปาไมไหลก็รบกวน          
                                    ทานสอบถามไปยังทานหัวหนาสมชายเลยนะครับวาจะตองโทรไปที่ไหนตอนนี้ก็พยายาม   
                                    ที่จะแกไขใหไดเพราะมันเปนสิ่งจำเปน ก็ขอเวลานิดนึงนะครับ  เบื้องตนผมก็ขอนำเรียน  
                                    เพียงเทานี้กอนครับ  ขอบคุณครบั  

     นายอุดร  มูลดับ         -  ครับ  เชิญคุณณัฐพงษ  ครับ 
    (ประธานสภา ฯ )              

     นายณัฐพงษ  ใจดี       -   เรียนทานประธานสภา ฯ  คณะผูบริหาร  ทานสมาชิก ฯ ทุกทาน  นะครับ ผมอยากจะ 
    (สมาชิกหมูที่ 10)            ถามในเรื่องของไฟฟาสองสวางหมูบานครับ  ไมทราบวาเปนเรื่องเรงดวนหรือเปลาครับ 
                                     ไมแนใจวาเมื่อไหรจะได  ขอบคุณครบั 

    นายอุดร  มูลดับ          -   ครับ   เชิญทานนายก ฯ   ครบั 
    (ประธานสภา ฯ )              

นายวีรศกัดิ์  พัฒนาอนุสรณ -  เรียนทานประธานสภา ฯ ทานสมาชิก ฯ  ทุกทาน นะครับ  สำหรับเรื่องไฟฟาสองสวาง 
  (นายกอบต.โคกเพชร)         นะครับ  ผมบรรจุอยูในแผน 4 ป ซึ่งผมก็ไดคุยกับทางทานปลัด ฯแลวนะครับวา เราจะ 
                                     แกปญหากันใหจบเลย คือเราจะเดินสายดับเลยทีเดียวไลไป ถางบประมาณเยอะ  เราก็     
                                     จะคอยๆ ทำไปภายในวาระ 4 ปนี้ เพราะทุกวันนี้สวนที่เราใชจริงๆ มี 5 หลอด ที่เหลือ         
                                     เราใหชาวบานเขาเปดใชมิตเตอรเขาดวยมันเปนการลักไฟฟาเขาใชดวยมันไมถูก  ก็ทาง        
                                     ไฟฟาเองเขาก็ไมอยากใหเราใชเพราะมนัอันตรายเลยจะทำใหม  ผมก็ฝากทานสมาชิกฯ         
                                     แจงไปยังชุมชนดวยครับ  ขอบคุณครับ 

 

นายอุดร.../ 



๑๑ 
 

  

นายอุดร  มูลดับ              -  ครับ   มีทานสมาชิก ฯ  ทานใดเพ่ิมเติมไหมครับ  (สักครู)  คงไมมีแลวนะครับ  สำหรับ 
(ประธานสภา ฯ )                ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2 ครั้งตอไปในการประชุมของเราก็จะเปนสมัยสามัญ   
                                     ที่ 2 ในชวงเดือนมนีาคมนะครับ  ถาทานสมาชิกฯ  ถาไมมีอะไรเพ่ิมเติมแลว   ผมก็ขอ   
                                     ปดการประชุมไวเพียงเทานี้ครับ  ขอบคุณครบั 

                                  -  ปดประชุมเวลา  ๑2.๐๐ น. 
 

 
                                  (ลงชื่อ)                                            ผูบันทึกรายงานการประชุม 
                                                  (นายณัฐธีร เปยมธราพัฒน) 
                                   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร 
 
          คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม    ไดตรวจรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร    
สมัยสามัญที่  1  ประจำป  2565  เมื่อวันท่ี     เดือนมกราคม  พ.ศ  2565  เห็นวาถูกตองแลว  จึงลงลายมือชื่อไว
เปนหลักฐาน 
 
                                 (ลงชื่อ)                                   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                               (นายสมชาย  จันครา) 
                                หัวหนาสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร 

 

                                 (ลงชื่อ)                                   กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  
                                               (นายมานิต สวางภพ) 
                                สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร หมูที่ 2 

 
                                (ลงชื่อ)                                    กรรมการ/เลขานุการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                               (นางสาววาฤดี  สัมนา)  
                                สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร หมูที่ 7 
  
                  รายงานการประชุมฉบับนี้สภาทองถ่ินไดรับรองแลว  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร 
จึงลงนามไวในรายงานการประชุม 
 
 
                               ( ลงชื่อ)                                                ผูตรวจสอบรายงานการประชุม    
                                                      (นายอุดร  มูลดับ) 
                                      ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร 
 


